

ประจำวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559

เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 59 ครม. มีมติเห็นชอบตามที่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต คือ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร. 5 เป็น พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย เนื่องด้วย ร.5 ทรงริเริ่มปฏิรูปแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวที่ส่งผลและเอื้อประโยชน์ต่อการผลิตและการค้าข้าวของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนานัปการทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่

1) ทรงยกเลิกกรมนาแล้วโปรดจัดตั้งกระทรวงเกษตรราชการ 2) ทรงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในการทำนา การเพิ่มผลผลิตข้าว ขยายพื้นที่ปลูกข้าวด้วยการวางรากฐานระบบชลประทานสมัยใหม่ และทรงนำเครื่องจักรไถนามาทดลองใช้ 3) ทรงเลิกทาส ส่งผลให้เพิ่มแรงงานในการผลิตข้าว เป็นแบบอย่างการเกษตรสมัยใหม่ 4) ทรงพัฒนาคุณภาพข้าวไทย ด้วยการแสวงหาพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ มีการประกวดพันธุ์ข้าว 5) ทรงสนับสนุนการค้าข้าว โดยริเริ่มระบบขนส่งทางรถไฟและกิจการไปรษณีย์โทรเลข และ 6) ทรงวางรากฐานงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โปรดให้ตั้ง ร.ร.เกษตรราชการ

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวว่ ครม. ยังได้มีมติเห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 เป็น พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย เนื่องด้วยรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสต่าง ๆ เกี่ยวกับข้าวหลายด้าน อีกทั้งมีพระราชดำริและทรงดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าว การทดลองและวิจัยโครงการส่วนพระองค์ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทรงสนับสนุนงานวิจัยข้าว ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังพระวรกายและทรงพระราชวิริยอุตสาหะในการปรับใช้ผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแก่พสกนิกรชาวไทย ได้แก่

1) ทรงสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร ด้วยการฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรด-พระนังคัลแรกนาขวัญ 2) ทรงสร้างความมั่นคงทางอาหาร กำเนิดธนาคารข้าว เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการทำนาขั้นบันได โครงการฝนหลวง การสร้างความร่วมมือในระดับชุมชน 3) ทรงให้ความสำคัญด้านการเพิ่มปริมาณและคุณภาพข้าว กำเนิดธนาคารเมล็ดพันธุ์ การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เรียกว่า แกล้งดิน เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าว รวมทั้งการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกรที่เรียกว่า พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน 4) ทรงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีการปลูกข้าวและแปรรูปผลผลิตข้าวผ่านศูนย์ศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่ง เป็นการสนับสนุนอาชีพให้แก่เกษตรกร

5) ทรงพระราชทานแนวทางวิจัยและพัฒนาข้าวในโอกาสต่าง ๆ โดยให้คำนึงถึงต้นทุนการผลิต ระยะเวลาการปลูก แรงงาน ปริมาณน้ำ ปริมาณปุ๋ย และภาวะการณ์ด้านตลาด 6) ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรวิจัยและพัฒนาข้าว ทั้งในและต่างประเทศ และ 7) ทรงพระราชทานทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านข้าวผ่านทางสำนักงานทรัพย์สินส่วน-

พระมหากษัตริย์เป็นประจำทุกปี โดยได้มอบหมายสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ต่อไป

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า งานวิจัยและพัฒนาด้านข้าวของประเทศไทย ได้เริ่มต้นตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงการเพาะปลูกข้าวและพัฒนาข้าวของประเทศไทยให้มีคุณภาพ โดยให้มีการชุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านชลประทานที่ใช้ในการปลูกข้าวของชาวนา และจัดให้มีการประกวดพันธุ์ข้าวจากทุ่งหลวงซึ่งอยู่ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ต่อมาในปี 2459 ได้มีการก่อตั้งหน่วยงานวิจัยด้านข้าวขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย คือ นาทดลองคลองรังสิต ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับการปฏิรูปข้าวไทย

นอกจากนี้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ยังทรงสนพระทัยงานด้านวิจัยและพัฒนาข้าวไทยมาโดยตลอด มีการส่งเสริมสนับสนุนข้าวไทยจนเป็นที่ชื่นชมไปทั่วโลก สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) จึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายเหรียญทอง International Rice Award เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติให้แก่พระองค์

ที่มา โพสต์ทูเดย์

กรม.มีมติช่วยชาวนาอุ้มข้าวหอมมะลิตันละ 13,000 บาท

การประชุมคณะรัฐมนตรี(กรม.)วานนี้เห็นชอบมติการประชุมของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.) ซึ่งมีการปรับแก้ไขใหม่ก่อนการประชุมกรม. โดยเพิ่มเงินช่วยเหลือสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิเป็นตันละ 13,000 บาท จากมติเดิมเมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ตันละ 11,525 บาท

นบข.มีการประชุมนัดพิเศษ ก่อนการประชุมกรม. โดยพล.อ.ฉัตรชัย สาลีกลัยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้เรียกประชุม ซึ่งมีการแก้ไขมติเดิมก่อนเสนอกรม.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวภายหลังประชุม กรม.ว่ามติ นบข.เดิมเป็นข้อมูลในขั้นต้น ยังไม่เป็นข้อสรุป จึงประชุม นบข. นัดพิเศษอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อยุติ

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรม.มีมติกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ประกอบด้วย สินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตันละ 13,000 บาท ซึ่งเป็นตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้มามีราคาเฉลี่ยที่ตันละ 9,700-12,000 บาท จึงเห็นควรว่าราคาเฉลี่ยที่ตันละ 11,000 บาท

ดังนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะรับจํานำตามความเห็นชอบของกรม. คือ แบ่งเป็นรับจํานำข้าวเปลือกที่ราคาตันละ 9,500 บาท ค่าเก็บเกี่ยว 2,000 บาท ค่ายุ่งฉางอีก 1,500 บาท รวมเป็น 13,000 บาท แต่หากไม่มียุ่งฉางรัฐบาลจะช่วยเก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพข้าวตันละ 2,000 บาท

“หวังว่าชาวนาพอใจระดับหนึ่ง ส่วนที่มีข่าวว่าชาวนาบางส่วนยังไม่พอใจรัฐบาลนั้น ขอให้เข้าใจและเห็นใจรัฐบาลด้วย เพราะมีงบประมาณจำกัดและต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการหารือกันแล้วว่ามาตรการดังกล่าวสามารถทำได้ เพราะไม่ได้จํานำทุกเมล็ดเหมือนรัฐบาลก่อน”

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรม.เห็นชอบตามมติของนบข.นัดพิเศษที่มี พล.อ.ฉัตรชัย เป็นประธาน โดยเห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/2560 เฉพาะในส่วนของข้าวหอมมะลิ โดยให้รับจํานำยุ่งฉางข้าวเปลือกหอมมะลิที่ตันละ 9,500 บาท รวมกับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพอีกตันละ 2,000 บาท โดยคิดจากอัตราช่วยเหลือเก็บเกี่ยวและ

ปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 800 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย จากมติ นบข.เดิมเมื่อวันที่31ต.ค.การช่วยเหลืออยู่ที่ไร่ละ 500 บาทไม่เกิน 10 ไร่ และค่าขึ้นยุ้งและเก็บรักษาตันละ1,500บาท

“รวมเบ็ดเสร็จแล้วชาวนาจะได้รับเงินตันละ 13,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นจากมตินบข.เมื่อวันที่31ต.ค.ที่ผ่านมาอีกตันละ1,475บาท โดยตั้งเป้าหมายเป็นเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ2ล้านราย จากเดิมตั้งเป้าชะลอการขายข้าวหอมมะลิ 2 ล้านตัน วงเงินใช้ดำเนินโครงการรวมทั้งหมดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท จากเดิมมี 8,600 ล้านบาท”

นางอภิรดี กล่าวว่าในส่วนเกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉางสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกหอมมะลิได้ในราคาตลาด โดยรัฐบาลจะช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวค่าปรับปรุงคุณภาพตันละ 2,000 บาท ซึ่งทางธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกร แต่หากเกษตรกรไม่มีบัญชีของธ.ก.ส.ก็สามารถเชื่อมโยงโดยใช้บัญชีของธนาคารอื่นได้

“จะเริ่มต้นโครงการทันทีตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2559-28 ก.พ.2560 ระยะเวลาไถ่ถอนข้าว5เดือนนับจากวันที่นำข้าวเข้าโครงการรับจำนำยุ้งฉางกับธ.ก.ส.”

นางอภิรดี กล่าวว่า หลังจากประชุมนบข.เมื่อวันที่31ต.ค.ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกันทั้งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อมูลราคาข้าวในตลาดเพิ่มเติม โดยพบว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่ซื้อขายกันมีอัตราตันละ9,700-12,000บาท ทางนบข.จึงได้ประชุมเพิ่มเติมในช่วงเช้านี้เป็นนัดพิเศษก่อนการประชุมกรม. และมีมติว่า เนื่องจากราคาข้าวมีหลายราคา ฉะนั้นจึงนำราคาข้าวเปลือกหอมมะลิมาเฉลี่ยที่ราคาตันละ 11,000บาท ถือเป็นราคากลาง

โครงการจำนำยุ้งฉางจึงตั้งเป้าไว้ว่าถ้าราคากลางอยู่ที่ 11,000บาท ซึ่งตามหลักเกณฑ์จะรับจำนำที่ราคาไม่เกิน90%ของราคาตลาด ราคาจำนำจึงอยู่ที่9,500บาท และสภาพอากาศช่วงที่ผ่านมามีฝนตกชุก ข้าวจึงเปียก ต้องได้รับการปรับปรุงคุณภาพโดยรัฐจะให้ความช่วยเหลือตันละ2,000บาท”

“ราคาตลาดของข้าวเปลือกหอมมะลิที่ใช้อ้างอิง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ถ้าอีกระยะเวลาปรับตัวก็จะปรับได้อีกเช่นกัน ถือเป็นโครงการที่ดูไปตามราคาตลาด ส่วนราคาที่เปลี่ยนไปจากการประชุมในวันก่อนเป็นผลมาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้ราคาครอบคลุมมากขึ้น”นางอภิรดีกล่าว

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่าพยายามให้ทุกหน่วยของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานกลับมา โดยเฉพาะสิ่งใดที่ผู้ประกอบการหรือโรงสีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือมีเงื่อนไขอื่น ๆ แอบแฝงก็จะให้เจ้าหน้าที่ไปทำความเข้าใจ อีกทั้งเนื่องจากกองทัพมีกำลังพลที่มากพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องการบริโภค และประกอบเลี้ยงจึงพยายามที่จะเข้าไปช่วยรับซื้อข้าวสารจากโรงสีของสหกรณ์การเกษตร ซึ่งกำลังหาหรือว่าสามารถทำได้มากหรือน้อยแค่ไหน

ส่วนมีความเป็นห่วงว่าชาวนาอาจจะรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องในช่วงนี้นั้น พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่าไม่น่าจะมี เพราะรัฐบาลมีนโยบายออกมาช่วยเหลือเป็นช่วงๆ สามารถแก้ไขปัญหมาให้ชาวนาได้ และปัจจุบันพวกเราอยู่ในช่วงสถานการณ์พิเศษ ทุกคนต้องช่วยกัน ทหารจะเข้าไปช่วยแก้ไขอย่างเต็มที่

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงข่าวจะมีชาวนารวมตัวกันกดดันเรื่องราคาข้าว ยืนยันว่าชาวนาจะรวมตัวกันไม่ได้ วันนี้กรม.ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือราคาข้าวแล้ว ตอนนี้รัฐบาลกำลังแก้ปัญหาอยู่จะไปเคลื่อนไหวอะไร

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปทำความเข้าใจกับประชาชนโดยผ่านกลไกต่างๆของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ว่ารัฐบาลกำลัง

ดำเนินการอย่างไรต่อการแก้ปัญหาราคาข้าว “รัฐบาลไม่ได้ตั้งใจนอนใจ ไม่ได้ละเลยชาวนา และไม่ต้องการให้เกิดความเข้าใจผิด”

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสนช. และประธานสมาคมชาวนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่านบข.มีมติกำหนดราคารับจำนำยิ่งฉางประจำฤดูกาลนี้ ถือเป็นการช่วยเหลือชาวนา เป็นไปตามเงื่อนไขจากเงินในกระเป๋าของรัฐบาลที่มีอยู่

“ตอนนี้ราคาขายข้าวอยู่ที่เกี่ยวนละ 8,000 กว่าบาท จะให้รัฐรับจำนำเกี่ยวนละ 10,000 บาท จึงเป็นไปได้ มาตรการนี้จึงเป็นการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลแล้ว และจะมีมาตรการช่วยเหลืออื่นพี่น้องชาวนาออกมาเป็นระลอกอีก ผมได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีนเรื่อง ราคาข้าวตกต่ำ ในที่ประชุม สนช.สัปดาห์นี้”

นายวิชัย ศรีนวกุล ประธานกลุ่มโรงสีข้าวหอมมะลิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่าในฐานะผู้ประกอบการส่วนหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะต้องยอมรับว่ามติที่ประชุมนบข.เมื่อวันที่ 31 ต.ค.นั้น ชาวนาหลายส่วนผิดหวังกับวงเงินช่วยเหลือเพราะน้อยเกินไปและฐานราคาข้าวที่นำมาคำนวณนั้นเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม

ดังนั้นสำหรับมติ ครม.ที่ออกมาครั้งนี้ทำให้เงินช่วยเหลือชาวนาเพิ่มขึ้นก็ถือเป็นผลดี เพราะหากคิดทบทุนวงเงินที่เพิ่มขึ้น 2 พันบาท กับจำนวนข้าวที่รัฐบาลจะรับซื้อ 2 ล้านตัน ก็พบว่ารัฐบาลจะต้องใช้วงเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นในวงเงิน 4 พันล้านบาท ซึ่งไม่มากเมื่อเทียบกับการมอบให้ชาวนาช่วยเหลือโดยตรง

นายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชาวนาไทย กล่าวว่า มติครม.ค่อนข้างเหมาะสม และเป็นที่น่าพอใจมากกว่ามติของนบข.เดิม ซึ่งชาวนาจะได้รับเป็น 13,000 บาทต่อตัน เพิ่มเติมจากเดิมที่จะได้รับ 11,525 บาทต่อตัน รวมทั้งยังนำราคาตลาดมาคำนวณอยู่ที่ 11,000 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยที่รัฐบาลเคยรับปากไว้

อย่างไรก็ดี ทางเครือข่ายชาวนาจะมีการหารือร่วมกันในวันนี้ (2 พ.ย.2559) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของชาวนาทั่วประเทศ รวมทั้งจะหารือถึงมาตรการอื่นๆที่จะสามารถช่วยเหลือชาวนาที่ไม่มียุ่งฉางให้ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง

นายลักษณะ วจนานวิช กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้เมื่อรวมกับมาตรการก่อนหน้านี้ทำให้รัฐบาลมีการช่วยเหลือชาวนาในรูปแบบของเงินให้เปล่ารวมเป็นวงเงิน 56,000 ล้านบาท

“วงเงินนี้ธนาคารจะสำรองจ่ายแทนรัฐบาลรัฐบาลจะจัดสรรวงเงินงบประมาณมาชำระคืนในปีงบประมาณ 2561 พร้อมขอชดเชยต้นทุนการเงินให้อัตราประมาณ 2.5%”

นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อซื้อเหลือเกษตรกรอีก ทั้งสินเชื่อชะลอการขายข้าว สินเชื่อเพื่อรวบรวมและแปรรูปข้าว และสินเชื่อโครงการนาแปลงใหญ่รวมเป็นวงเงินสินเชื่อทั้งหมด 37,630ล้านบาท

1. ลดดอกเบี้ย 3% สำหรับชาวนาที่ขอสินเชื่อข้าวในปีนี้มีเกษตรกรที่ได้ประโยชน์ประมาณ 2 ล้านราย สามารถลดต้นทุนดอกเบี้ยได้ประมาณ 900 ล้านบาท และ

2. โครงการดูแลหนี้สินให้กับเกษตรกรที่ลำบากโดยพักชำระเงินต้นเป็นเวลา2ปีพร้อมกับลดดอกเบี้ยให้ 3% มีชาวนาที่ได้ประโยชน์ประมาณ 1.4 ล้าน ช่วยประหยัดดอกเบี้ยได้ประมาณ 2700 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ 5400 ล้านบาทในช่วง 2 ปี

ทั้งนี้อยากทำความเข้าใจว่าเกษตรกรที่จะเข้าโครงการชะลอขายข้าวจะต้องเป็นเกษตรกรสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่จริง พร้อมกันนี้จะต้องมีการตากข้าว เพื่อลดความชื้นให้เหลือ 15% เพราะหากเป็นข้าวที่เก็บเกี่ยวในช่วงนี้โดยเฉลี่ยแล้วค่าจะมีความชื้นประมาณ 30%

“ธ.ก.ส.พร้อมการดำเนินการช่วยเหลือชาวนาทั้งในส่วนของการเงินให้เปล่าและการให้สินเชื่อรวมถึงการช่วยลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกร ซึ่งมีความพร้อมในด้านสภาพคล่อง ส่วนผลกระทบเรื่องเอ็นพีแอลก็อยู่ในระดับที่ธนาคารบริหารจัดการได้”

นายวรภัค ฉันทาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทยกล่าวว่าธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อในกลุ่มเกษตรและสินเชื่อข้าวค่อนข้างมาก ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารมีการติดตามลูกค้าในกลุ่มเกษตรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากราคาที่ปรับลดลงมามาก แต่ในขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีคามผิดปกติ

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยและกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่ายังคงเป่าสินเชื่อปีนี้เติบโต 5-6% ซึ่งช่วงที่เหลือของปีธนาคารก็จะพยายามปล่อยสินเชื่ออย่างเต็มที่ให้ได้ตามเป้าหมาย แม้มีปัญหาาราคาข้าวตกต่ำ แต่มองว่าจะกระทบแค่ช่วงสั้นและภาครัฐคงออกมาตรการมาบรรเทาความเดือดร้อน จึงไม่น่าจะส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่อในปีนี้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ตลาดโลกกดดันราคาข้าว ผลผลิตเพิ่ม 2.4% สต็อกขยับ 4.3%

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่านบข.ได้รับทราบสถานการณ์ข้าวของโลกในปีใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวไทย โดยผลผลิตข้าวโลกในปีนี้ ขยายตัวสูงขึ้น 2.4% ปริมาณสต็อกข้าวโลกสูงขึ้น 4.3% ในขณะที่การบริโภคลดลง 1.5% จึงทำให้ราคาข้าวถูกกดดันจนราคาลดลง ขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทย ผลผลิตข้าวนาปีในส่วนของข้าวหอมมะลิ จะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนต.ค.นี้คิดเป็นประมาณ 10% ของผลผลิตทั้งหมด และเดือนพ.ย.จะออกสู่ตลาด 80% ที่เหลือจะออกในช่วงเดือนธ.ค. รวมปริมาณ 10 ล้านตันข้าวเปลือก

“ในช่วงที่เกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยว มีปริมาณฝนทำให้ความชื้นข้าวของเกษตรกรสูงถึง 30% จากความชื้นปกติที่ 15% ทำให้ราคาข้าวหอมมะลิของเกษตรกรปรับตัวลดลงอย่างมาก ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ราคาข้าวจะดีขึ้นเมื่อปริมาณฝนลดลงทำให้ชาวนาไม่จำเป็นต้องเร่งรัดขายข้าวเหมือนในช่วงต้นฤดู”

อย่างไรก็ตาม นบข.ได้หารือว่าจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีความเข้าใจเรื่องการประกันภัยพืชผลซึ่งกรณีที่มีปัญหาเรื่องข้าวล้มหรือน้ำท่วมที่นาจากภัยพิบัติชาวนาสามารถแจ้งให้ ธ.ก.ส.เข้ามาประเมินความเสียหายและรับเงินชดเชยได้

นายวัลลภ พิชญ์พงศา กรรมการผู้จัดการกลุ่มนครหลวงค้าข้าว มองว่าราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำในขณะนี้ค่อนข้างสวนกระแสกับสถานการณ์ปกติที่มีการซื้อข้าวราคาถูกเก็บในช่วงต้นฤดูหลังจากนั้นผ่านไประยะหนึ่งราคาจะค่อยๆขยับขึ้น

“แต่กรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้ราคากลับลดลงเนื่องจากผลผลิตตลาดโลกมีมากทำให้ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ชะลอการซื้อเพราะไม่แน่ใจว่าราคาตลาดจะลดต่ำลงอีกหรือไม่จึงเกิดการขายข้าวในเดือนธ.ค.นี้ต่ำลงกว่าปกติ นอกจากนี้ยังมีโรงสีข้าวและผู้ส่งออกบางรายที่มีสต็อกข้าวเก่ายังเหลือจึงยังไม่อยากซื้อเพิ่ม”

อย่างไรก็ดีในส่วนของบริษัทเองจะเข้าร่วมโครงการกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยที่จะเข้าช่วยเหลือจัดซื้อข้าวหอมมะลิเพิ่มเติมรวมจำนวน 2 แสนตันแต่ทั้งนี้มาตรการที่จะช่วยเหลือชาวนาได้อย่างเห็นผลชัดเจนจะเป็นนโยบาย

ของรัฐบาลที่จะปล่อยออกมาเพราะท่ามกลางสถานการณ์ราคาตกต่ำเช่นนี้รัฐบาลจำเป็นต้องสนับสนุนให้ชัดเจน
ล่าสุดก็พบว่าจะมีการออกมาตรการจําหน่ายยุงฉางให้ราคาไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาทต่อตัน ส่วนตัวมองว่าเป็นการเสนอราคา
ที่เหมาะสมไม่ขาดทุนสำหรับชาวนาและเป็นโครงการที่น่าจะส่งผลดีในช่วงสถานการณ์เช่นนี้

“สำหรับแนวโน้มของตลาดข้าวหอมมะลิในตลาดโลกจากการประเมินในปัจจุบันก็พบว่ายังมีสัญญาณดีมีดี
มาแต่ความต้องการจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ท่ามกลางความต้องการสูงก็พบว่าผลผลิตจาก ประเทศคู่แข่ง
อย่างเวียดนามก็ออกสู่ตลาดจำนวนมากขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกันทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของไทยลดลงเพราะมี
การแข่งขันด้านราคาเข้ามาส่วนหนึ่งของตัวราคาที่เกิดขึ้นในตอนนี้จึงต้องยอมรับว่าเป็นไปตามกลไกตลาด”

นายวัลลภ มองว่าภาพรวมตลาดส่งออกในปีนี้มีแนวโน้มว่าจะมีการส่งออกในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพราะ
ผู้ประกอบการส่งออกสามารถทำการแข่งขันด้านราคาได้ แต่ภาพรวมในเชิงรายได้อาจไม่เติบโต

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโสจากสถาบันคลังสมองของชาติกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือ
ชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีราคาตกต่ำในขณะนี้ว่ามาตรการของรัฐในการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ไร่ละ 500 บาท
เป็นการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่จะนำไปใช้เรื่องของการเช่า
ค่ารถเกี่ยวข้าวซึ่งมีค่าเช่าเก็บเกี่ยวที่ไร่ละ 500 – 650 บาท

ทั้งนี้เมื่อรวมกับมาตรการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงต้นฤดู
ที่ข้าวหอมมะลิออกมาแล้วยังมีความเสี่ยงเรื่องความชื้น ซึ่งคาดว่าในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้าราคาข้าวหอมมะลิจะค่อยๆ
ปรับตัวสูงขึ้นและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในช่วงเดือน ธ.ค. ซึ่งราคาส่งออกปกติข้าวหอมมะลียูที่ประมาณ 750-775
ดอลลาร์ต่อตัน แต่ในขณะนี้ราคาลดลงไปกว่า 200 ดอลลาร์ต่อตัน

นายสมพร กล่าวว่มาตรการในการช่วยเหลือควรมีการกำหนดให้มีความเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะ
มาตรการในการให้สินเชื่อกับโรงสีในการซื้อข้าวมาเก็บไว้ในสต็อกซึ่งการให้สินเชื่อที่สามารถสนับสนุนควรเจาะจงให้
โรงสีในภาคกลาง ซึ่งมีเครื่องอบข้าวไล่ความชื้นจากข้าวได้ให้เข้าไปรับซื้อข้าวในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ซึ่งมีปริมาณ
ข้าวหอมมะลิออกมาในขณะนี้มาก

นายสมพร ระบุว่าโรงสีในภาคอีสานไม่มีการลงทุนเรื่องเครื่องอบไล่ความชื้นทำให้คุณภาพข้าวที่รับซื้อและ
เก็บไว้ไม่ได้คุณภาพในการส่งออกและที่ผ่านมามีการถูกตีกลับจากประเทศผู้ซื้อข้าวเพราะความชื้นทำให้กลิ่นของข้าว
หอมมะลิเปลี่ยนไป

“คิดว่ามาตรการเพิ่มเติมคือจะทำอย่างไรให้โรงสีในพื้นที่ภาคกลางซึ่งมีขนาดใหญ่และมีการลงทุนเรื่อง
เครื่องอบความชื้นมาช่วยรับซื้อข้าวที่ออกมามากและความชื้นสูงในภาคอีสานเพื่อเอาไปเก็บในโรงสี ซึ่งเป็นทางออก
ในการเพิ่มคุณภาพข้าวและลดความชื้นของข้าวที่เก็บไว้ในโกดังได้”

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

อิหร่านเจรจาซื้อข้าว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศจัดกิจกรรมเจรจาการค้าสินค้าข้าวและมันสำปะหลัง ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย. สำนักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน รายงานว่าจะนำคณะผู้ซื้อผู้นำเข้าสินค้าข้าว
รายใหญ่ของประเทศอิหร่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้นำเข้าอิสระและผู้นำเข้าที่เป็นตัวแทนภาครัฐรวมจำนวน 15 ราย
เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าดังกล่าว

"การเดินทางมาไทยของคณะผู้ซื้อผู้นำเข้าอิหร่านในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเจรจาสั่งซื้อและสานต่อนโยบายการนำเข้าข้าวจากไทย หลังการเดินทางเยือนไทยล่าสุดของประธานาธิบดีอิหร่าน ในการประชุม ACD ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค.ที่ผ่านมา เชื่อว่าจะมียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น" รมว.พาณิชย์ กล่าว

ด้าน นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะผู้แทนระดับสูงภาครัฐของอิหร่าน นำโดยสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมการฝ่ายสังคมของรัฐสภาอิหร่าน พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภา 4 ราย ได้แก่ กรรมการสาธารณสุข 2 ราย กรรมการด้านสังคม 1 ราย กรรมการด้านกฎหมาย 1 ราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าได้เดินทางมาไทย เพื่อตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวไทยแล้ว โดยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าว โรงสีข้าว บริษัทผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่ผลิตข้าวเพื่อส่งออก พร้อมตรวจสอบขั้นตอนการผลิตอย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นได้มีการทำรายงานสรุปเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของรัฐสภาอิหร่านให้มีการอนุญาตนำเข้าข้าวจากประเทศไทยต่อไป คาดว่าจะสามารถนำเสนอต่อรัฐสภาอิหร่านได้ภายในเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้

นางมาลี กล่าวว่า ปัจจุบันอิหร่านมีความต้องการบริโภคข้าวปริมาณ 3 ล้านตัน/ปี ขณะที่การผลิตข้าวในประเทศมีเพียง 2 ล้านตัน มีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณปีละ 1 ล้านตัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ ในระหว่างช่วงการคว่ำบาตรนั้น อิหร่านนำเข้าข้าวจากประเทศอินเดีย ปากีสถาน และไทยเป็นหลัก ผลจากการตรวจพบสารปนเปื้อนทำให้อิหร่านระงับการนำเข้าข้าวจากไทยเพื่อการบริโภคในประเทศ ในขณะที่ยังคงอนุญาตให้มีการนำเข้าเพื่อการส่งออกได้แต่ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อย

"หากรัฐสภาอิหร่านอนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวจากไทยได้ ประกอบกับผลจากการเดินทางเยือนของคณะผู้ซื้อผู้นำเข้าข้าวอิหร่านในเดือน พ.ย.นี้ คาดว่าการนำเข้าข้าวจากไทยเพื่อการบริโภคภายในประเทศอิหร่านจะขยายตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอน" นางมาลี กล่าว

สำหรับการเจรจาการค้าระหว่างผู้ซื้อผู้นำเข้าต่างประเทศกับผู้ประกอบการไทยในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว มีสินค้าเป้าหมาย 2 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย ข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้มีผู้นำเข้าจากต่างประเทศที่ตอบรับเดินทางมาร่วมเจรจาการค้าแล้วรวม 228 ราย อาทิ ผู้นำเข้าจากฮ่องกง อิหร่าน จีน เยอรมนี อินเดีย และสหรัฐ ด้านผู้ส่งออกไทยที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการมีจำนวน 103 ราย

ที่มา โพลสตูเดย์

นบข.ไฟเขียวมาตรการสินเชื่อดีลขายข้าวเปลือกหอมมะลิ 11,525 บาท/ตัน

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) วันนี้เห็นชอบมาตรการสินเชื่อดีลขายข้าวเปลือกนาปี โดยข้าวหอมมะลิ ความชื้น 15% จะได้รับต้นทุนละ 11,525 บาท ซึ่งจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการในวันพรุ่งนี้

ทั้งนี้ ที่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ แยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ค่าข้าวเปลือกตันละ 8,730 บาท หรือ 90% ของราคาตลาดที่ตันละ 9,700 บาท 2.เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงข้าวไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครอบครัวละ 10 ไร่ 3.เงินช่วยเหลือค่าเก็บรักษาข้าวไว้ในยุ้งฉางตัวเองไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกินครอบครัวละ 10 ไร่

ซึ่งจะได้รับส่วนแรก 1,000 บาทก่อน เมื่อไถ่ถอนจะได้รับเพิ่มเติมอีกไร่ละ 500 บาท ส่วนกรณีชาวนาที่ไม่มียุ่งฉางของตัวเองจะหักค่าเก็บรักษาข้าวไร่ละ 1,500 บาทออกไป

นายอภิชาติ กล่าวอีกว่า สถานการณ์ข้าวทั่วโลกมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 2.4% เนื่องจากสภาพฟ้าฝนปีนี้ทำให้การเพาะปลูกได้ผลดี ขณะที่ปริมาณความต้องการบริโภคข้าวทั่วโลกลดลง 1.5% ทำให้มีปริมาณข้าวเกินสต็อกราว 4.3% เป็นปัจจัยสำคัญที่กดราคาข้าวทั่วโลก

สำหรับผลผลิตข้าวนาปี (ข้าวหอมมะลิ) ของไทยในปีนี้อาจอยู่ที่ 10 ล้านตัน สูงกว่าคาดการณ์ไว้ที่ 8-9 ล้านตัน โดยผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมราว 10% และในเดือนพฤศจิกายนจะมีผลผลิตออกมา 80% ส่วนที่เหลือจะออกมาในเดือนธันวาคมนี้

นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังมีมาตรการเพิ่มเติม เช่น การพาผู้นำเข้าจากต่างประเทศและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบเดินทางเข้ามาเจรจาซื้อข้าวในประเทศไทย ขณะเดียวกันได้ส่งคณะเดินทางไปเจรจาขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐกับผู้ซื้อรายใหญ่ เช่น คอฟโกของจีน, รัฐบาลอิหร่าน ตลอดจนการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเกษตร เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าจากข้าวให้มีราคาสูงขึ้น จากปัจจุบันที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้ว 20%

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กรณีที่ชาวนารวมตัวกันนำข้าวสารมาขายทางออนไลน์นั้นสามารถดำเนินการได้ และถือเป็นเรื่องที่ดี โดยขณะนี้ มีสหกรณ์การเกษตรหลายแห่งดำเนินการเช่นนั้น ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้บริโภค และกระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งตามนโยบายรัฐบาล

ด้านนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงข้าวไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครอบครัวละ 10 ไร่ จะใช้เงินของ ธ.ก.ส. ดำเนินการแทนรัฐบาลไปก่อนจำนวน 8,600 ล้านบาท ส่วนการช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวเจ้านั้นขณะนี้ยังไม่มีมาตรการเพิ่มเติม เนื่องจากราคาข้าวขาวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์เผยอิหร่านสนใจข้าวไทยเตรียมเจรจาสั่งซื้อหลังส่งทีมงานตรวจสอบคุณภาพแล้ว

นางอภิชาติ ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดกิจกรรมเจรจาการค้าสินค้าข้าวและมันสำปะหลัง ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย.59 นั้น สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน รายงานว่าจะนำคณะผู้ซื้อผู้นำเข้าสินค้าข้าวรายใหญ่ของประเทศอิหร่าน ประกอบด้วยผู้นำเข้าอิสระและผู้นำเข้าที่เป็นตัวแทนภาครัฐรวมจำนวน 15 ราย เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าดังกล่าว

สำหรับการเดินทางเยือนของคณะผู้ซื้อผู้นำเข้าอิหร่านในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเจรจาสั่งซื้อและสานต่อนโยบายการนำเข้าข้าวจากไทย หลังการเดินทางเยือนไทยล่าสุดของประธานาธิบดีอิหร่าน

"การเดินทางเยือนไทยเพื่อเจรจาการค้าข้าวของคณะจากอิหร่าน เป็นการขยายผลจากการพบปะระหว่างผู้แทนภาครัฐระดับสูงของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบปะหารือ 2 ฝ่าย ระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในการประชุม ACD ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค. 59 ที่ผ่านมา" รมว.พาณิชย์กล่าว

ด้านนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อเดือน ก.ย.59 ที่ผ่านมาคณะผู้แทนระดับสูงภาครัฐของอิหร่าน นำโดย Mr. Rasoul Khezri สมาชิกรัฐสภาและ คณะกรรมการฝ่ายสังคมของรัฐสภาอิหร่าน พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภา 4 ราย ได้แก่ กรรมการสาธารณสุข 2 ราย กรรมการด้านสังคม 1 ราย กรรมการด้านกฎหมาย 1 ราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ได้เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวไทย

ทั้งนี้ คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าว โรงสีข้าว บริษัทผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่ผลิตข้าวเพื่อส่งออก พร้อมตรวจสอบขั้นตอนการผลิตอย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในเบื้องต้นได้มีการทำรายงานสรุปเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของรัฐสภาอิหร่านให้มีการอนุญาตนำเข้าข้าวจากประเทศไทยต่อไป คาดว่าจะสามารถนำเสนอต่อรัฐสภาอิหร่านได้ ภายในเดือนพ.ย.-ธ.ค.นี้

ปัจจุบัน อิหร่านมีความต้องการบริโภคข้าวปริมาณ 3 ล้านตันต่อปี ในขณะที่การผลิตข้าวในประเทศมี เพียง 2 ล้านตัน จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณปีละ 1 ล้านตัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ ในระหว่างช่วงการคว่ำบาตร อิหร่านนำเข้าข้าวจากประเทศอินเดีย ปากีสถาน และไทยเป็นหลัก ซึ่งผลจากการตรวจพบสารปนเปื้อนทำให้อิหร่านระงับการนำเข้าข้าวจากไทยเพื่อการบริโภคในประเทศ ในขณะที่ยังคงอนุญาตให้มีการนำเข้าเพื่อการส่งออกได้แต่ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อย

"ดังนั้น หากรัฐสภาอิหร่านอนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวจากไทยได้ ประกอบกับผลจากการเดินทางเยือนของ คณะ ผู้ซื้อผู้นำเข้าข้าวอิหร่านในเดือนพ.ย.นี้ คาดว่าการนำเข้าข้าวจากไทยเพื่อการบริโภคภายในประเทศอิหร่านจะ ขยายตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอน" อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

การเจรจาการค้าระหว่างผู้ซื้อผู้นำเข้าต่างประเทศกับผู้ประกอบการไทยในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13-16 พ.ย.นี้ โดยมีสินค้าเป้าหมาย 2 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย ข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมัน สำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้มีผู้นำเข้าจากต่างประเทศที่ตอบรับเดินทางมาร่วมเจรจาการค้าแล้วรวม 228 ราย อาทิ ผู้นำเข้าจากฮ่องกง, อิหร่าน, จีน, เยอรมนี, อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ด้านผู้ประกอบการผู้ส่งออก ไทยที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วมีจำนวน 103 ราย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ส่งออกข้าวเดือน ก.ย.อยู่ที่ 792,163 ตัน เพิ่มขึ้น10%

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรุปสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วง 9 เดือนแรกปี 2559 (ม.ค.-ก.ย.) มีปริมาณ รวม 6,853,690 ตัน มูลค่า 108,530 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 6,610,344 ตัน มูลค่า 106,785 ล้านบาท

ทั้งนี้ เดือนกันยายน 2559 มีการส่งออกข้าวปริมาณ 792,163 ตัน มูลค่า 12,297 ล้านบาท โดยปริมาณ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 720,553 ตัน มูลค่า 11,891 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เนื่องจากเดือนที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบข้าวขาวทั้งข้าวเก่าและข้าวใหม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศผู้ซื้อในแถบ แอฟริกาได้กลับเข้ามาซื้อข้าวจากไทยหลังจากที่สต็อกข้าวในประเทศเริ่มลดลง สำหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมี

ปริมาณรวม 158,165 ตัน ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม โดยตลาดข้าวหอมมะลิที่สำคัญยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา กานา ฮองกง เป็นต้น

ส่วนเดือนตุลาคม สมาคมฯ คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับประมาณ 700,000-800,000 ตัน เนื่องจากกำลังมีการส่งมอบข้าวขาวให้แก่หน่วยงาน COFCO ของจีน และ NFA ของฟิลิปปินส์ ขณะที่ประเทศผู้ซื้อที่สำคัญในแถบแอฟริกาสั่งซื้อข้าวจากไทยทั้งข้าวขาว (ข้าวใหม่และข้าวเก่า) และข้าวหนึ่งอย่างต่อเนื่องแม้ปริมาณในแต่ละครั้งจะไม่มาก ส่วนประเทศที่นำเข้าข้าวหอมมะลียังคงนำเข้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ภาวะการแข่งขันในตลาดส่งออกยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้นและมีการแข่งขันด้านราคา เพื่อดึงความสนใจของผู้ซื้อที่มา กรุงเทพมหานครออนไลน์

พาณิชย์วางมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวยกระดับราคาในประเทศควบคุมลัทธิการค้าส่งออกกับผลผลิตฤดูกาลใหม่

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ซึ่งจะออกสู่ตลาดมากในช่วง พ.ย.-ธ.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการทั้งมาตรการเพื่อยกระดับราคาภายในประเทศ และผลักดันการส่งออก โดยมีทั้งมาตรการระยะสั้น และมาตรการระยะยาว

สำหรับมาตรการระยะสั้น ได้แก่ 1.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก โดยจะชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อรับซื้อข้าวเปลือกตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.59 - 31 มี.ค.60 และเก็บสต็อกข้าวไว้ระยะเวลา 2-6 เดือน ในอัตรา 3% ต่อปี ซึ่งขณะนี้ได้อนุมัติการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 345 ราย วงเงินสินเชื่อที่รับซื้อข้าวเปลือก 85,917.87 ล้านบาท เป้าหมายการเก็บสต็อกประมาณ 8 ล้านตัน

2.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก โดย ธ.ก.ส.จะให้สินเชื่อแก่เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อชะลอการจำหน่ายข้าวเปลือกเก็บในยุ้งฉาง ราคาตันละไม่ต่ำกว่า 11,000 บาท ณ ต้นข้าว 36 กรัมขึ้นไป และเกษตรกรจะได้รับค่าเตรียมข้าวเปลือกขึ้นยุ้ง และค่าฝากเก็บเพิ่มจากเงินสินเชื่ออีกตันละ 1,500 บาท โดยจะจ่ายให้พร้อมสินเชื่อ 1,000 บาท และจ่ายเมื่อไถ่ถอนข้าวหรือระบายข้าวแล้วตันละ 500 บาท เป้าหมายการเก็บสต็อกประมาณ 2 ล้านตัน

3.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันสถาบันเกษตรกร โดย ธ.ก.ส.จะให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อนำไปซื้อข้าวจากสมาชิกเพื่อจำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งสถาบันเกษตรกรจะรับภาระดอกเบี้ยในอัตรา 1% เป้าหมาย 2.5 ล้านตัน

4.โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้กลไกตลาดการรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกรมีการแข่งขัน เกษตรกรมีช่องทางเลือกและมีอำนาจต่อรองการขายข้าวเปลือก พาณิชย์จังหวัดได้กำหนดแผนการจัดตลาดนัด ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในพื้นที่แล้วจำนวน 42 จังหวัด 102 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนการช่วยเหลือโดยตรงแก่เกษตรกร รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือในช่วงก่อนการเพาะปลูก ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งเกษตรกรผลิตข้าว 1 ตัน ใช้พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 2 ไร่เศษ ในส่วนนี้ เกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 2 พันกว่าบาทต่อตัน ประกอบกับมาตรการขอความร่วมมือลดต้นทุนการผลิต ลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการเพาะปลูก รวมทั้งการพักชำระ

หน้าให้เกษตรกรในปีการผลิต 2559/60 อีกประมาณตันละ 1,000 บาท ดังนั้นเกษตรกรจะได้รับรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกตามมาตรการดังกล่าวอีกไม่ต่ำกว่าตันละ 3,000 บาท

ขณะที่มาตรการระยะยาวนั้น กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว อาทิ การบริหารจัดการข้าวทั้งระบบให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้การตลาดนำการผลิต (Demand Driven) วางแผนการผลิตข้าวให้สอดคล้องกับปริมาณและลักษณะความต้องการของตลาด ได้แก่ 1.การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับตลาดคู่ค้าสำคัญและขยายโอกาสทางการค้าไปยังตลาดใหม่ในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมให้เข้มแข็งและสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ ทั้งในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล และเอกชนต่อเอกชน 2.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาโดยมุ่งสนับสนุนเรื่องพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น ค่าครองชีพ และค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนเสริมแรงด่วนเพื่อกระตุ้นการบริโภคและยกระดับราคาข้าว ได้แก่ 1.กระตุ้นการบริโภคข้าวภายในประเทศ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริโภคได้รับรู้และเข้าใจถึงคุณค่าทางโภชนาการของข้าว คุณภาพแต่ละชนิดที่มีประโยชน์สูงและดีต่อสุขภาพ เช่น ข้าวอินทรีย์, ข้าว GI และข้าวสี เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมตลาดข้าวในกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นสุขภาพและแพ้อาหารกลูเตนในข้าวสาลี ดังนั้นโอกาสที่ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยที่ไม่มีสารกลูเตน (Gluten Free) จะไปทดแทนผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีจะมีมากขึ้น 2.สร้างค่านิยมการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ทั้งข้าวขาว ข้าวหอมมะลิไทย และข้าวเหนียว เพื่อลดการบริโภคอาหารต่างชาติ 3.จัดตลาดนัดข้าวสารและข้าวเปลือก เพื่อเป็นแหล่งศูนย์กลางให้คนไทยได้ซื้อข้าวเพื่อเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนตามแหล่งชุมชนในย่านต่าง ๆ และผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (online)

4.หารือกับสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร และห้างสรรพสินค้า เพื่อให้เพิ่มปริมาณสำรองในการจัดซื้อข้าวไว้ใช้ในการดำเนินกิจการ 5.จัดกิจกรรม CSR ข้าวไทยร่วมใจช่วยชาวนา รมรณรงค์ให้ภาคเอกชนและประชาชน ซื้อข้าวเป็นของขวัญเพื่อ ส่งมอบให้กันในช่วงวันปีใหม่ และ 6.การยกระดับราคาข้าวโดยการเร่งขยายตลาดในต่างประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำแผน Roadshow เร่งรัดหาตลาดส่งออกข้าวใหม่ๆรวมทั้งพบปะกับลูกค้าเดิมเพื่อรักษาตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้น โดยจากนี้ไปกระทรวงมีแผน Road Show ที่จะบุกตลาดข้าวทั้งในลักษณะ G2G B2B และ B2C

ในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) มีแผนจะเดินทางไปประเทศมาเลเซีย 1-2 พ.ย.59, อินโดนีเซีย 3-4 พ.ย. 59 และฟิลิปปินส์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 59 และเดินทางไปจีน อิหร่าน อิรัก และแอฟริกา ในเดือน ธ.ค.59 และเดือน ก.พ.-เม.ย.60 ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ผลักดันเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับรัฐบาลและตลาดต่างประเทศที่เสียไปให้หันกลับมาซื้อข้าวไทย โดยรัฐบาลได้ดำเนินการส่งมอบข้าวภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และสามารถทำสัญญาเพิ่มเติมกับรัฐบาลต่างประเทศอีกปริมาณรวมกว่า 2,555,000 ตัน โดยแบ่งเป็นสัญญากับ COFCO สาธารณรัฐประชาชนจีน ปริมาณ 1,000,000 ตัน NFA สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ปริมาณ 900,000 ตัน BULOG สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปริมาณ 655,000 ตัน ทำให้สามารถหาตลาดรองรับทั้งสต็อกข้าวเก่าและข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่ออกสู่ตลาดได้ในปริมาณมาก

ในระดับเอกชน (B2B) จะมีคณะผู้แทนการค้าจาก จีน ฮองกง อาเซียน สหรัฐ แคนาดา และยุโรป เดินทางมาเจรจาการค้า ที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย.นี้ นอกจากนี้ยังมีแผนรุกตลาดเพิ่มเติม คือ คณะผู้แทนการค้าเดินทางไปขายข้าวที่จีนและฮองกงในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ม.ค.60 และช่วงเดือนกรกฎาคม 60 แผนจัดคณะไปยุโรป ตะวันออกกลาง และสหรัฐ อเมริกา แคนาดา ช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.60, แผนไปญี่ปุ่นช่วงวันที่ 7-10

มี.ค.60 และไปย่ำตลาดอาเซียน คือ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ เวียดนามในช่วงกลางปีหน้า โดยจะได้นำมาหารือกับภาคเอกชนในเร็ว ๆ นี้

ในระดับผู้บริโภค (B2C) ในต่างประเทศ จะร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศจัดกิจกรรมร่วมกับ Thai Select รายภูมิภาค เพื่อรณรงค์บริโภคข้าวไทยไร้ Gluten โดยจะทำพร้อมๆ กันเป็นรายภูมิภาค ส่วนจะเป็นเดือนไหนขณะนี้ได้สั่งการสำนักงานในต่างประเทศให้จัดทำแผนเข้ามาแล้ว นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับห้าง Tesco ในประเทศอังกฤษ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยเน้น Theme ข้าวไทย ซึ่งกำลังเจรจากับบริษัทแม่ในอังกฤษ เพื่อจะจัดใน TESCO ประเทศอื่น ๆ ด้วยพร้อม ๆ กัน ซึ่งปัจจุบัน TESCO มีการลงทุนใน 12 ประเทศทั่วโลก และมีสาขากว่า 6,900 สาขา

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ส.ผู้ส่งออกข้าวไทย หุ้ม 40-50 ล้าน หนุนสมาชิกซื้อข้าวจากชาวนา พุ่งราคาตกต่ำ

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ราคาข้าวในไทยปัจจุบันว่า เมื่อปีที่แล้วข้าวขาวราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 15-16 บาท แต่ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 11 บาท ตกตันละ 1.1 หมื่นบาท ส่วนข้าวหอมราคาลดลงมาก เทียบกับปีที่แล้วซื้อขายอยู่ประมาณตันละ 2.5 หมื่นบาท ราคาปีนี้เหลือตันละประมาณ 1.6 หมื่นบาท ตกกิโลกรัมละ 16 บาท ซึ่งก็ถือว่าราคาที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก

"ราคาข้าวตกไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยประเทศเดียว ประเทศที่ส่งออกอย่าง อินเดีย ปากีสถาน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ได้รับผลกระทบทั้งหมด เพราะฝนตกในช่วงครึ่งปีหลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ในขณะที่ความต้องการไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไรนัก ประกอบกับ สินค้าโภคภัณฑ์ตัวอื่น ๆ เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง ราคาลงหมดในตลาดโลก เหตุผลเดียวกัน ผลผลิตที่มีจำนวนมาก" นายชูเกียรติ กล่าว และว่า มีอย่างเดียวกับที่ราคาขึ้น คือ "น้ำตาล" ที่ประเทศบราซิลผลิตน้อยลง ทำให้ราคาน้ำตาลสวนกับราคาของสินค้าตัวอื่นๆ

อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าวมีราคาลดลง นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เพราะ ข้าวโพด ข้าวสาลี มีผลผลิตดีทั้งโลกเป็นแรงกดดันที่ทำให้ราคาข้าวทั่วโลกตกต่ำ พร้อมกับเชื่อว่า ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับข้าวใหม่ที่กำลังจะผลิออกมาประกอบกับข้าวเก่าของภาครัฐที่ยังเหลืออยู่ในสต็อกจำนวนมหาศาล ประมาณ 7-8 ล้านตันที่ยังรอการระบายอยู่

"ตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการกดราคาข้าว และยังไม่รู้ว่าทิศทางของสถานการณ์จะอยู่ที่ตรงไหน แต่สิ่งหนึ่งที่คาดคะเนได้คือ พอราคาข้าวไทยปรับลดลงมาก่อนข้างมากในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทำให้ราคาไทยกับราคาคู่แข่งใกล้เคียงกัน ยกตัวอย่างข้าวขาว 100 % ตอนนี้อยู่ประมาณ 360 เหรียญสหรัฐ ข้าวเวียดนามอยู่ 350 เหรียญสหรัฐ ข้าวอินเดียอยู่ 350 เหรียญสหรัฐ ข้าวปากีสถานอยู่ 345 เหรียญสหรัฐ เมื่อราคาข้าวของไทยใกล้เคียงกับคู่แข่งก็ทำให้โอกาสในการขายข้าวของไทยมีมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมองว่า ราคาข้าวไม่น่าจะต่ำไปกว่านี้แล้วจากนี้ต่อไปก็มาตุว่าราคาจะปรับตัวดีขึ้น"

เมื่อถามถึงข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วโลก นายชูเกียรติ กล่าวว่า ราคาข้าวหอมมะลิไทยอยู่ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำมาก เทียบกับปีที่แล้วซื้อขายอยู่ที่ 800 เหรียญสหรัฐ น่าจะมีการขยายตัวของในเรื่องการส่งออกให้ดีขึ้น แต่ก็ต้องใช้เวลาจากนี้ต่อไประยะหนึ่งก่อนที่ลูกค้าเองจะปรับตัวในเรื่องของราคา อาจจะเป็นไปได้ว่า เดือนธันวาคมราคาก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งปริมาณการส่งออกน่าจะดีขึ้นด้วย

“ปีหน้ามีเทศกาลตรุษจีนประมาณปลายเดือนมกราคม การซื้อต้องทำก่อนหน้านั้น เพราะส่วนใหญ่ก็จะซื้อไปบริโภค ฉะนั้นลูกค้าก็ต้องลงมือซื้อตั้งแต่เดือนธันวาคม ตรงนั้นก็อาจจะเห็นการปรับราคาที่ดีขึ้น ปี 2559 มีการคาดคะเนว่าจำนวนข้าวเปลือกจะเพิ่มมากขึ้นอีก 3 ล้านตัน จาก 6 ล้านตัน กลายเป็น 9 ล้านตัน ด้วยดีพื้นที่อากาศดี มากก็เป็นแรงกดดันที่ทำให้ราคาช่วงนี้ตกต่ำลงไป”

นายกิตติศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวด้วยว่า ทางสมาคมข้าวจะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ช่วยในเรื่องของจะมีโครงการให้สมาชิกของสมาคมเข้าไปซื้อข้าว โดยที่ทางสมาคมช่วยในเรื่องของดอกเบี้ย ตัวเบี้ยประกัน และช่วยในเรื่องของตัวค่าเช่าโกดัง ถึงแม้โกดังของชาวนาเองทางสมาคมก็จะออกค่าเช่าให้ ซึ่งทำให้สมาชิกหรือผู้ส่งออกซื้อเร็วขึ้นหรือมากขึ้น

“ทางสมาคมฯ ตั้งเป้าว่าจะทำประมาณ 2 แสนตัน ค่าใช้จ่ายประมาณ 40-50 ล้านบาท ที่สมาคมจะต้องออกเงินของสมาคมให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ”

ที่มา สำนักข่าวอิศรา

ทูตพาณิชย์ดึงผู้ซื้อข้าวฮ่องกงมาไทย

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เตรียมนำคณะผู้แทนการค้าข้าวฮ่องกงรายสำคัญ เดินทางเยือนไทย ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน จำนวน 37 ราย เพื่อสั่งซื้อข้าวในต้นฤดูปลูกเก็บเกี่ยวที่จะถึงนี้ โดยผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญที่เดินทางมาในครั้งนี้ มีสัดส่วนการนำเข้ารวมกันมากกว่าร้อยละ 80

โดยฮ่องกง นอกจากจะนำเข้าข้าวหอมมะลิไทย และข้าวเหนียวเป็นหลักแล้ว ปัจจุบันยังให้ความสนใจนำเข้าข้าวไทยชนิดอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวกล้อง และข้าวออร์แกนิก เพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภคข้าวของคนรุ่นใหม่ที่มีใส่ใจสุขภาพ และในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ไทยยังเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ไปยังฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.7 ของการนำเข้าทั้งหมดหรือจำนวน 132,000 ตัน คาดทั้งปี ไทยจะสามารถส่งออกข้าวไปยังฮ่องกงได้จำนวน 195,000 ตัน หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ข้าวเปลือกราคาทรุดหนักหอมมะลิตันละ 9 พัน-จับขบวนการลักลอบขนมันฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจราคาข้าวเปลือกในแต่ละจังหวัด ของสมาคมโรงสีข้าวไทย พบว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเจ้า 5% ปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวเปลือกหอมมะลิฤดูกาลผลิตปี 2559/60 ที่ผลผลิตเริ่มออกมาแล้วในบางจังหวัด ปรับตัวลง 1,000 บาทต่อตัน

ซึ่งราคา ณ วันที่ 26 ต.ค. 2559 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น 15% จ.บุรีรัมย์ อยู่ที่ 9,000 บาทต่อตัน จากวันที่ 19 ต.ค.2559 ที่มีราคา 10,000 บาทต่อตัน ส่วนที่ จ.นครราชสีมา ข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น 30% วันที่ 26 ต.ค. อยู่ที่ 6,800-7,000 บาทต่อตัน จากวันที่ 19 ต.ค. ที่ความชื้น 15% อยู่ที่ 9,800-10,000 บาทต่อตัน สำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ณ วันที่ 26 ต.ค. ความชื้น 15% ที่ จ.สุพรรณบุรี ราคา 7,400-7,700 บาทต่อตัน จากวันที่ 19 ต.ค. ที่อยู่ 8,700 บาทต่อตัน หรือลดลง 1,000 บาทต่อตันเช่นกัน

อย่างไรก็ดี พบว่า ราคาซื้อขายข้าวล่วงหน้า ณ เดือน ธ.ค.2559 โดยเป็นราคาที่ผู้ส่งออกซื้อข้าวสารหอมมะลิจากผู้ประกอบการโรงสี จะอยู่ที่ 15,800 บาทต่อตัน หรือ 15.80 บาท/กิโลกรัม (กก.) เมื่อทอนเป็นราคาข้าวเปลือก หอมมะลิ จะอยู่ที่ 8,000 กว่าบาทต่อตัน เนื่องจากราคาส่งออกข้าวหอมมะลิที่ซื้อขายล่วงหน้าต่ำกว่า

500 เหรียญสหรัฐต่อตัน มาอยู่ที่ประมาณ 490 เหรียญสหรัฐต่อตัน ถือว่าต่ำสุดกว่า 10 ปีขึ้นไป เนื่องจากตลาดเกิดภาวะตื่นตระหนกจากผลผลิตข้าวที่เพิ่มมากขึ้นเกือบทุกประเทศ ทำให้มีการกดราคาซื้อลง

ขณะที่ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ปรับลดลงเช่นกัน โดยราคาล่าสุดอยู่ที่ 347 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากการที่ผู้ส่งออกบางรายขายให้กับประเทศญี่ปุ่นในราคาที่ต่ำมาก และน่าจะเป็นราคาต่ำสุดในรอบ 2 ปี โดย เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ราคาของไทยอยู่ที่ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เวียดนาม 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน อินเดีย 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน และปากีสถาน 345 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งไม่ได้แตกต่างกัน

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กำลังดำเนินโครงการซื้อข้าวสารหอมมะลิมาเก็บสต็อกเป็นระยะเวลา 3 เดือน ปริมาณ 2 แสนตัน ในราคาตลาด ตามที่กระทรวงพาณิชย์ร้อง ขอ คาดว่าจะช่วยพยุงราคาได้ระดับหนึ่ง

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา กรมได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ร.6 พัน 3 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้ติดตามรถบรรทุกพ่วงจำนวน 15 คัน ซึ่ง บรรทุกหัวมันสำปะหลังสดออกมาจากด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบล ราชธานี และเมื่อถึง อ.พิบูลมังสาหาร ได้ทำการตรวจสอบการขออนุญาตขนย้ายหัวมันสำปะหลังสด พบว่าไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต จึงได้นำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหารเพื่อดำเนินคดีแล้ว

"การดำเนินการดังกล่าว เป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบนำเข้ามาในสำปะหลัง ทั้งหัวมันสด และมันเส้นจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อช่วยดูราคามันสำปะหลัง ในประเทศไม่ให้ตกต่ำ และเกิดผลกระทบต่อเกษตรกร" นางนันทวัลย์กล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

=====

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวเล็กน้อยหลังจากที่ขยับสูงขึ้นในช่วงสั้นๆเมื่อสัปดาห์ก่อน เนื่องจากการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้สิ้นสุดลง ขณะที่มีความต้องการข้าวจากประเทศจีนที่มีการซื้อเพื่อส่งออกไปทางแนวชายแดน ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี อ่อนตัวลงจากระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางด้านผู้ค้าข้าวระบุว่าในช่วงนี้ผู้ซื้อได้หันไปสนใจข้าวจากไทยและเวียดนามที่ราคาอ่อนตัวลง ขณะที่ผู้ส่งออกเวียดนามกำลังจับตามองสถานการณ์ในฟิลิปปินส์ หลังจากที่ได้รับผลกระทบบางส่วนได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่น

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่าในเดือนตุลาคมเวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 368,000 ตัน มูลค่า 164 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในช่วง 10 เดือนแรกของปีเวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 4.2 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 21.1% และมูลค่าลดลงประมาณ 16.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เวียดนามส่งออกไปจีนประมาณ 1.35 ล้านตัน มูลค่า 613.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 23% และมูลค่าลดลงประมาณ 13.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่การส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียมีจำนวน 359,400 ตัน มูลค่า 142.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 22.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ประเทศกาน่าจำนวน 387,700 ตัน มูลค่า 189.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 36.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกไปยังประเทศที่สำคัญ

เช่น ฟิลิปปินส์ลดลง 47.8% มาเลเซียลดลง 47.4% สิงคโปร์ลดลง 34.6% สหรัฐฯลดลง 32% ไต้หวันลดลง 25.2% ออสเตรเลียลดลง 11.4% เป็นต้น

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาและกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของเวียดนามได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างสองประเทศในสินค้าหลายประเภทเพื่อกระตุ้นการค้าภายใต้ข้อตกลงนี้กัมพูชาจะเปิดให้นำเข้าสินค้าจากเวียดนาม 29 ประเภทโดยไม่เสียภาษี ขณะที่เวียดนามจะไม่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากกัมพูชา 39 ชนิด ซึ่งมีทั้งการส่งข้าวปีละ 300,000 ตันด้วย

กระทรวงเกษตรฯ รายงานว่า แม้ว่าเวียดนามจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 7 ล้านตันต่อปี แต่ยังคงนำเข้าข้าวโพดจำนวนมากเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ ทั้งนี้เป็นผลจากการเพาะปลูกข้าวโพดในเวียดนามยังไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมีจำกัด เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้ในการปลูกข้าว โดยในช่วงมกราคม - กันยายน 2559 เวียดนามนำเข้าอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ข้าวโพด และถั่วเหลือง) ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากอาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา และจีน มูลค่ารวม 2,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2558 ดังนั้น รัฐบาลเวียดนามจึงมีนโยบายรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่เขตภูเขาในภาคเหนือลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 4.175 ล้านไร่ ภายในเวลา 5 ปี และหันมาเพาะปลูกข้าวโพดแทน (ตามคำตัดสินของนายกรัฐมนตรียุคเวียดนามเลขที่ 915/QĐ-TTg ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559) โดยรัฐบาลจะให้การสนับสนุนดังนี้

- (1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไม่เกิน 3 ล้านเวียดนามดอง/เฮกเตอร์/ฤดูกาลเพาะปลูก
- (2) จัดอบรมวิธีการเพาะปลูกข้าวโพดทดแทนพื้นที่ปลูกข้าวให้แก่เกษตรกร
- (3) สนับสนุนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการพาณิชย์ เพื่อเป็นเงินทุนให้เกษตรกรซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ และเครื่องมือในการเพาะปลูกข้าวโพด

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

กระทรวงเกษตรของกัมพูชา (Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries ; MAFF) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักและทำให้เกิดน้ำท่วมตามมา ซึ่งสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 109,819 ไร่

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมาร์

ทางการเมียนมาร์กำลังพยายามที่จะเจรจากับทางการเงินเพื่อขอเพิ่มโควต้าส่งออกข้าวไปยังจีนทั้งทางด่านชายแดนและทางเรือรวมปีละประมาณ 400,000 ตัน โดยคาดว่าจะการเจรจาหาข้อสรุปในเร็ววันนี้

ทางการเมียนมาร์รายงานว่ ในปีงบประมาณ 2016/17 (เมษายน-มีนาคม) ณ วันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้วประมาณ 634,990 ตัน มูลค่าประมาณ 184 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นข้าวสารประมาณ 401,370 ตัน มูลค่าประมาณ 141 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวหักประมาณ 233,620 ตัน มูลค่าประมาณ 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Philippine Statistics Authority (PSA) รายงานว่า ในช่วงไตรมาสที่สามของปีนี้คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีจำนวนประมาณ 2.963 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตร รายงานว่าผลผลิตข้าวในปี 2016 นี้ คาดว่าจะมีประมาณ 79.14 ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากจำนวน 75.4 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา

ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียได้ปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการนำเข้าข้าวในช่วงนี้ และคาดว่าจะไม่มีการนำเข้าไปจนถึงปลายปีหน้า ก่อนหน้านี้ทางการอินโดนีเซีย รายงานว่า สต็อกข้าวในปัจจุบันมีเพียงพอสำหรับการบริโภคไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี 2017 ดังนั้นจึงยังไม่มีแนวโน้มที่จะนำเข้าข้าวในช่วงนี้

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-25 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 155,653 ตัน ลดลงประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 164,585 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 12,173 ตัน ลดลงประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,241 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 143,480 ตัน ลดลงประมาณ 5.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 152,344 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 14,805 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-25 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 39,141 ตัน ฝรั่งเศส 22,939 ตัน เนเธอร์แลนด์ 18,926 ตัน โปแลนด์ 12,878 ตัน โปรตุเกส 10,624 ตัน เบลเยียม 10,177 ตัน เยอรมนี 9,382 ตัน อิตาลี 7,890 ตัน สเปน 5,373 ตัน สาธารณรัฐเชค 4,182 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-25 ตุลาคม 2559 มีการส่งออก 28,836 ตัน เพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,672 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 21,473 ตัน ลดลงประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 22,584 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 7,363 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 44.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 5,088 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,147 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน

2559-25 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 12,538 ตัน โปรตุเกส 4,622 กรีก 3,502 ตัน สเปน 3,104 ตัน บัลแกเรีย 1,692 ตัน สหราชอาณาจักร 1,020 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*

